

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA SINH-MÔI TRƯỜNG



KẾT QUẢ RÀ SOÁT, CHỈNH SỬA MỤC TIÊU CHUNG VÀ MỤC TIÊU CỤ THỂ CỦA CTĐT

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

MÃ NGÀNH: 7720301

Nghệ An, tháng 12 năm 2021

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có kiến thức toàn diện và vững chắc về điều dưỡng; có đủ năng lực và phẩm chất của điều dưỡng viên; có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các quy trình điều dưỡng đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; có khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển trong thị trường lao động trong nước và quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

PO1. Vận dụng kiến thức nền tảng và chuyên ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực điều dưỡng

PO2. Thành thạo các kỹ năng cá nhân, thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học; có thái độ tích cực, trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu của xã hội và hoạt động nghề nghiệp.

PO3. Làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong môi trường đa văn hóa và các hoạt động trong lĩnh vực điều dưỡng.

PO4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá, vận hành các quy trình điều dưỡng cơ bản và điều dưỡng chuyên khoa đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phân tích sự phù hợp giữa Mục tiêu chương trình đào tạo với Sứ mạng, tầm nhìn của Trường Đại học Vinh

Năm 2021, Trường Đại học Vinh công bố sứ mạng “*Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm đổi mới sáng tạo góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế*”, là nơi đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng cũng như được xã hội thừa nhận, dẫn dắt sự phát triển của hệ thống giáo dục khu vực Bắc Trung Bộ. Cho nên, với mục tiêu đào tạo “*Cử nhân Điều dưỡng có kiến thức toàn diện và vững chắc về điều dưỡng; có đủ năng lực và phẩm chất của điều dưỡng viên; có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các quy trình điều dưỡng đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân*” là phù hợp với sứ mạng trên của nhà trường. Ngoài ra, sinh viên theo học ngành Điều dưỡng còn “*có khả năng thích nghi, hội nhập và phát triển trong thị trường lao động trong nước và quốc tế*” là đáp ứng và phù hợp với sứ mệnh “là trung tâm đổi mới sáng tạo góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế” mà Trường Đại học Vinh đặt ra và hướng tới trong tương lai.

Bên cạnh đó, trường Đại học Vinh cũng công bố một tầm nhìn lớn “*Đến năm 2030, Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng top 500 đại học hàng đầu châu Á*” là nơi chia sẻ kiến thức một cách liền mạch và là một hệ thống xanh, mạnh mẽ, được cá nhân hóa, có trách nhiệm, tương tác và thích nghi, cũng như có thể truy cập mọi nơi, mọi lúc và từ mọi thiết bị, đặc biệt là thiết bị thông minh (smart phone, laptop). Cho nên, với mục tiêu sinh viên ngành Điều dưỡng “*có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các quy trình điều dưỡng đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân*” đáp ứng được tầm nhìn này, khi sinh viên ngày càng được tiếp cận với các hệ thống máy móc và thiết bị hiện đại (kèm thông minh) tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trong suốt quá trình đào tạo.

Như vậy, mục tiêu của chương trình đào tạo là phù hợp và đáp ứng được với Sứ mạng và tầm nhìn của Trường Đại học Vinh được công bố năm 2021.